
sþ. 640. Fyrirspurn [357. mál]
til menntamálaráðherra um íslenskt efni sjónvarpsstöðva í einkaeign.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Hyggst menntamálaráðherra beita sér fyrir því að sjónvarpsstöðvum í einkaeign verði
gert að flytja íslenskt efni sem verði ákveðinn hluti af dagskránni eða að ákveðnu hlutfalli af
því fé, sem notað er til dagskrárgerðar eða kaupa á dagskrárefni, verði varið til íslenskrar
dagskrárgerðar í því skyni að standa vörð um íslenska menningu?


